



แผนประเมินผลความได้ซึ่งการทุจริต  
ประจำปี พ.ศ. 2565  
การประเมินผลความได้ซึ่งการทุจริต

๗๑๑

เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ  
อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดขึ้นการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑		การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว	นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเงินเกินกว่าความเป็นจริง	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และไว้วางใจผู้ได้บังคับบัญชามากเกินไป	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๕๘			/					๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บ	รายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและฎีกาเบิกจ่ายค่าน้ำมัน


**แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดขึ้น การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒		การขออนุมัติ/อนุญาต	การพิจารณาตรวจสอบ และเสนอความเห็นของ การอนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินการตามลำดับ คำขอ	เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่มี อคติ ลำเอียงในการ ปฏิบัติหน้าที่	คู่มือการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่		/						๑. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจน ๒. เผยแพร่คู่มือการ ปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้รับทราบและถือถือ ปฏิบัติงานให้เป็น แนวทางเดียวกัน ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การขอ อนุมัติ อนุญาต

**แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดขึ้น การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะเช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	มีการเอื้อประโยชน์พวกพ้องของตนเอง	ระเบียบคณะกรรมการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		/						ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำ ำ ้ บ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	การเผยแพร่ข้อมูลลงบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน อย่างเป็นปัจจุบัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ

ชื่อผู้รายงาน ..... 

(นายสมยศ เกิดนิยม)

นายกเทศมนตรีตำบลบางมะฝ่อ

